

4 Thái Bình

SƠ KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 1/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2020. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng phát của dịch Covid-19. Trong nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh hoạt động chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới. Tình hình an ninh trật tự ở một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

“Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giảii việc труд, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Qua đó, quy mô, mạng lưới trường học, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được duy

phức tạp. Kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân... Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, góp phần phòng ngừa hiệu quả và giữ vững ổn định tình hình trong tỉnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc; tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Lực lượng công an phối hợp với các địa phương đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đã triệt xóa nhiều vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các ban, ngành, địa phương đã tiến hành

19 cuộc thanh tra hành chính, 72 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 193 đơn vị, qua đó phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế 20.609 triệu đồng, quyết định thu hồi 20.328 triệu đồng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được triển khai nghiêm túc; trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ, 7 bị can về các tội nhận hối lộ, lạm quyền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản; tòa án nhân dân 2 cấp xét xử 3 vụ, 5 bị cáo về tội tham ô tài sản và lạm dụng chức quyền trong khi thi hành công vụ.

Công tác cải cách tư pháp được thực hiện hiệu quả. Công tác xét xử có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ án đều được giải quyết đúng thời gian, quá trình thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa được đổi mới dân chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và các bên đương sự. Phần quyết các bản án được dựa trên kết quả tại phiên tòa, qua đó bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn cần khắc phục đồng thời đề ra

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục, đặc biệt trên địa bàn đã xảy ra một số vụ việc về an ninh trật tự mà dư luận quan tâm. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đồng thời phải chú ý đổi mới tư duy, cách nhìn nhận về tư pháp. Phải nâng cao cấp trên sát với tình hình của từng đơn vị, địa phương. Nâng cao trách nhiệm điều hành của cấp ủy các cấp, đánh giá đúng tình hình, bám chắc các quy định của pháp luật để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh,

Thủ năm

Thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020

KHÁNH THÀNH ĐỀN THỜ LIỆT SĨ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng ngày 1/7, huyện Thái Thụy tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Liệt sĩ huyện. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thân nhân các liệt sĩ và đông đảo nhân dân trong huyện tới dự.

Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng vạn người con của quê hương Thái Thụy háng háng lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Kết thúc chiến tranh có 8.373 người đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn người là thương bệnh binh. Để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thái Thụy đã xây dựng Đền thờ Liệt sĩ huyện. Công trình được khởi công tháng 6/2018 trên diện tích khoảng 1,2ha tại khu cánh đồng Miếu, nay thuộc thị trấn Diêm Điền; tổng vốn đầu tư hơn 117 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Thái Thụy trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân và các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát, thẩm định công trình... đã tham gia đóng góp công sức, trí lực để xây dựng, hoàn thành công trình. Sau lễ cất bằng khánh thành, các đoàn đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân trong huyện đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

TRẦN TUẤN

GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ...

(*Tiếp theo trang 1*)

được ban hành. Tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuyên truyền, phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Tuyên truyền về lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với lòng đân tộc Việt Nam, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII. Tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của các địa phương, đơn vị. Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí đồng nghiệp, khuyến khích hội viên tham gia các giải báo chí của trung ương và của tỉnh...

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

thủ tục hành chính được đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả đáp ứng sự hài lòng của người dân...

Từ phong trào “Giảii việc nước, đảm việc nhà”, hàng năm có từ 70 - 80 đoàn viên được kết nạp Đảng và có 83% nữ cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên; gần 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, 95% gia đình thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Giai đoạn 2020 - 2025, Công đoàn Viên chức tỉnh phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tham gia tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hàng năm có trên 95% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì các phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, giảii việc nước, đảm việc nhà”...

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các tập thể và cá nhân, tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao giấy khen cho 35 tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước và trao 21 giấy khen cho đoàn viên nữ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giảii việc nước, đảm việc nhà”.


ĐÔNG HUNG

Có hơn 200 sân thể thao phục vụ nhân dân luyện tập

Thời gian qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Toàn huyện hiện có 224 sân cầu lông trong nhà, sân bóng chuyền, 8 bể bơi, 30 điểm vui chơi trẻ em, 10 trung tâm thể hình, 1.010 tủ sách, thư viện và hàng trăm câu lạc bộ dân vũ... Đây là những sân chơi bổ ích, lý thú cho mọi lứa tuổi tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần giúp người dân phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.

THU HIỀN

	Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398
<p>Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 1/7, số người nhiễm Covid-19 ghi nhận tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 10,6 triệu người và gần 514.450 người tử vong.</p> <p>Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 1/7, số người nhiễm Covid-19 vẫn là 355 người, trong đó có 335 người được điều trị khỏi, 20 người đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và chưa có trường hợp nào tử vong do Covid-19. Tình hình sức khỏe của 20 người nhiễm Covid-19 đang điều trị ổn định, trong đó 4 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 5 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên với Covid-19 và 11 người vẫn dương tính với Covid-19. Đây là ngày thứ 76 Việt Nam không ghi nhận có người nhiễm mới trong cộng đồng.</p> <p>Tính đến 16 giờ 30 ngày 1/7, Thái Bình không có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. 1 trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. 13 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 1/7 vẫn là 3.989 mẫu.</p>	HOÀNG LANH
SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19	
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
ĐỨC DUNG	

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Giáo dục đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, ngành Giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua,

khen thưởng trong toàn ngành. Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; tăng cường hơn nữa công tác phát hiện, biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để phong trào

thi đua và công tác khen thưởng thực sự có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành Giáo dục được vinh danh và nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Cũng tại hội đồng, 21 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh; 29 trường học được nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia.

của các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT từ đầu năm đến nay. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2020, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nệm ATGT quốc gia với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Chủ động tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp cao điểm và các vấn đề nóng, nổi cộm, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2019...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực

của ngành Giao thông Vận tải, đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối an ninh, an toàn đối với dự án nâng cấp đường cất, hạ cánh và đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài; khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác. Tiếp tục triển khai xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Bộ Công an tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, lái xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường. UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện

PHẠM HÙNG

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 song toàn ngành đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lễ lối làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Nổi bật như việc phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII) và các nội dung kỳ họp thứ chín. Quốc hội khóa XIV; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các đề tài, đề án, nhiệm vụ được cấp ủy, Quốc hội, Chính phủ, HĐND, UBND các cấp giao; công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, bám sát tiến độ, chất lượng theo tinh thần

GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT...

(*Tiếp theo trang 1*)

nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông, đất đai, tài nguyên, môi trường. Các ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp, chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết và đã có văn bản trả lời gửi các địa phương nơi cử trí cơ y kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn về những nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử trí; nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, đề xuất một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành và huyện Tiên Hải tiếp tục phối hợp giải quyết theo đúng kế hoạch, quy trình, thời gian quy định các ý kiến của cử trí chưa thấy thỏa đáng và sớm thông tin lại cho cử trí biết.

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **HỮ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG